



แถลงการณ์สภาการพยาบาลและสภาเทคนิคการแพทย์  
กรณี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม แจ้งความดำเนินคดีผู้ประกอบการวิชาชีพ  
การพยาบาลฯ กล่าวหาว่ากระทำผิดพระราชบัญญัติเทคนิคการแพทย์

ตามที่ปรากฏข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ในกลุ่มผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และในกลุ่มผู้ประกอบการวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ กรณีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมเข้าทำการจับกุมผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาลฯ ขณะทำการเจาะเลือดตามแผนการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง และได้กลายเป็นประเด็นที่ผู้ประกอบการวิชาชีพทั้งสองวิชาชีพนำมาวิจารณ์ในวงกว้างขวาง และแสดงความคิดเห็นส่วนตัวลงไปปะปนกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้น

สภาการพยาบาลและสภาเทคนิคการแพทย์ขอแถลงการณ์ให้ทราบว่า การจับกุมผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาลฯ ขณะเจาะเลือดดังกล่าว สภาเทคนิคการแพทย์มิได้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องแต่อย่างใด แต่เป็นการดำเนินการโดยสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ซึ่งได้ออกตรวจเยี่ยมหน่วยบริการของโรงพยาบาลเอกชนที่ไปให้บริการตรวจสุขภาพแก่พนักงานของบริษัท โดยมีได้แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบตามระเบียบที่เคยปฏิบัติก่อน และเมื่อพบเห็นผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาลฯ ทำการเจาะเลือดตามแผนการตรวจสุขภาพประจำปีดังกล่าว จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการจับกุมและส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาล โดยกล่าวหาว่ากระทำผิดพระราชบัญญัติเทคนิคการแพทย์ โดยที่การเจาะเลือดดังกล่าวเป็นการกระทำตามแผนการรักษาของแพทย์ และมีแพทย์ปฏิบัติงานอยู่ที่หน่วยบริการ ณ ขณะนั้นด้วย ขณะนี้คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล สภาการพยาบาลถือว่ากรณีดังกล่าวเป็นการประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 สภาการพยาบาลจึงรับเป็นกรณีให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาลฯ โดยจัดนิติกรดูแลคดีนี้ให้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

สภาการพยาบาลและสภาเทคนิคการแพทย์ ตระหนักถึงความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันของผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาลฯ และผู้ประกอบการวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ภายใต้บริบทของแต่ละวิชาชีพ จึงขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายใคร่ครวญและตระหนักถึงผลกระทบและความร่วมมือในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสองวิชาชีพที่จะเกิดจากการแสดงความเห็นส่วนตัวและการวิพากษ์วิจารณ์ข้อเท็จจริงในคดี

ทั้งนี้ เมื่อคดีถึงที่สุดประการใด สภาการพยาบาลและสภาเทคนิคการแพทย์น้อมรับคำพิพากษาและจะได้มีแถลงการณ์ร่วมกันถึงการปฏิบัติภาระหน้าที่ตามบริบทของวิชาชีพต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนာ บุญทอง)

นายกสภาการพยาบาล

(รองศาสตราจารย์ ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ)

นายกสภาเทคนิคการแพทย์